

THI ĐUA YÊU NƯỚC

“Luơng y phải như từ mẫu”

Thi đua thực hiện lời Bác dạy “Luơng y phải như từ mẫu”, những năm qua, cán bộ, nhân viên ngành y tế Thái Bình không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tu dưỡng đạo đức, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Người bệnh là người thân

Khoa Khám bệnh được coi là “cửa ngõ” của Bệnh viện Đa khoa tỉnh mỗi ngày đón tiếp trên 1.000 người, song từ khu vực đón tiếp đến các phòng khám bệnh đều được xếp theo một dây chuyền liên hoàn bảo đảm khoa học, tiện lợi. Ai cũng được nhân viên hướng dẫn niềm nở, nhiệt tình, được cấp số tự động, gọi tên theo thứ tự vào các phòng khám nên đã giảm bớt thời gian chờ đợi cho bệnh nhân. Ông Nguyễn Tác Thọ, xã Đông Tân (Đông Hưng) đánh giá: Tôi đi khám bệnh thấy các thủ tục rất nhanh gọn không phải chờ lâu. Các bác sĩ hướng dẫn, khám bệnh, tư vấn rất tận tình. Sau khi làm thủ tục xong tôi đã chờ đợi và về ngay trong ngày nên rất yên tâm. Cùng tâm trạng như ông Thọ, bà Phan Thị Huệ, xã Đông Hoàng (Tiền Hải) chia sẻ: Người già chúng tôi hay đau ốm, phải đi khám bệnh thường xuyên nhưng các bác sĩ, điều dưỡng rất quan tâm, nhẹ nhàng, ân cần, chu đáo. Tôi rất yên tâm, tin tưởng khi đến khám và điều trị tại đây vì các máy móc, trang thiết bị đều rất hiện đại.

Trong tâm thế liên tục và hồi hải chi mắt thấy tai nghe mới thấy được áp lực, những nhọc nhằn của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng



Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ ứng dụng kỹ thuật cao khám và điều trị cho bệnh nhân.

Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bác sĩ Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc cho biết: Các bệnh nhân điều trị ở đây hầu hết trong tình trạng rất nguy kịch, tranh chấp giữa sự sống và cái chết nên các bác sĩ, điều dưỡng thăm khám, cấp cứu phải rất khẩn trương, tích cực và theo dõi từng giây, từng phút để đưa ra những quyết định phù hợp với từng diễn biến của người bệnh. Hầu hết bệnh nhân đều trong tình trạng bệnh

nặng, nhiều người hôn mê sâu nên các điều dưỡng phải thay người nhà chăm sóc toàn diện từ việc ăn uống đến vệ sinh tại chỗ. Khó khăn, vất vả song nhớ lời Bác dạy “Luơng y phải như từ mẫu”, chúng tôi luôn đoàn kết, nỗ lực hết mình vượt qua tất cả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Mỗi ca bệnh khó là thử thách mới, song cũng là cơ hội học hỏi để nâng cao kỹ thuật chuyên môn và môn quà quý giá nhất đối với chúng tôi là khi cứu

được những bệnh nhân thoát khỏi cửa tử trở về với cuộc sống đời thường.

“Tiêu chuẩn vàng” của ngành y

Thi đua thực hiện lời Bác dạy “Luơng y phải như từ mẫu”, những năm qua, ngành y tế Thái Bình đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Toàn ngành đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong

cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quy tắc ứng xử và xây dựng chuẩn mực đạo đức người cán bộ y tế; nghiêm túc tuân thủ quy chế chuyên môn, luôn đổi mới tạo phong cách đẹp, thái độ niềm nở của cán bộ ngành y đối với người bệnh và người nhà bệnh nhân; quan tâm xây dựng đơn vị xanh - sạch - đẹp; chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, triển khai nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật công nghệ cao đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Các bệnh viện thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng cấp cứu bệnh nhân; quản lý, chăm sóc, điều trị tốt bệnh nhân nội trú; giải quyết nhanh gọn những bức xúc, kiến nghị của nhân dân về tinh thần, thái độ phục vụ. Bệnh nhân Nguyễn Đình Thành, xã Đông Hải (Quỳnh Phụ) cho biết: Tôi bị suy thận, trước đây phải đến bệnh viện ở huyện Tiền Hải điều trị nhưng 3 năm nay Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ triển khai chạy thận cho bệnh nhân nên đã về đây điều trị tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí. Các bác sĩ, kỹ thuật viên rất tận tình, chu đáo, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình điều trị và hỗ trợ chúng tôi cả về vật chất và tinh thần nên tôi rất yên tâm.

Không ở tuyến đầu cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân nhưng thời gian qua các cán bộ y tế dự phòng của tỉnh luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, học Bác bằng cả trái tim, không quản ngại khó khăn vất vả, giữ vai trò như những “chiến sĩ” lặng thầm cống hiến trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 và nhiều dịch bệnh nguy hiểm khác. Mỗi người một công việc nhưng họ đều xác định

thi đua là yêu nước, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình để kiểm soát tối dịch bệnh, bảo đảm sự an toàn và bình yên cho cộng đồng. Bác sĩ Đặng Thị Trang, Trưởng khoa Y tế lao động, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chia sẻ: Hàng năm, chúng tôi xây dựng kế hoạch với các chỉ tiêu thi đua cụ thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Thời gian cao điểm của dịch Covid-19, các cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tích cực các doanh nghiệp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho người lao động, bảo đảm an toàn cho sản xuất. Hiện nay, chúng tôi tăng cường truyền thông nâng cao ý thức cho người lao động và chủ sử dụng lao động trong khám sức khỏe định kỳ, các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; thực hiện tốt công tác khám, phát hiện, quản lý bệnh nghề nghiệp cho người lao động tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn. Mỗi cán bộ đều thi đua, nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

Nghề y là một nghề cao quý được cả xã hội tôn vinh. Tự hào về truyền thống vẻ vang, ý thức sâu sắc về lời dạy của Bác, nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, thời gian tới, cán bộ, nhân viên ngành y tế Thái Bình tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng phấn đấu rèn đức, luyện tài với phương châm: “Y đức phải sáng - y lý phải sâu - y thuật phải sắc” để xứng với tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Luơng y phải như từ mẫu”.

Bác sĩ Vũ Sơn Tùng, Phó Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh



“Luơng y phải như từ mẫu” là lời dạy quý báu, là kim chỉ nam, “tiêu chuẩn vàng” của ngành y mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành tặng và giao nhiệm vụ cho cán bộ y tế. Chúng tôi luôn thấm nhuần lời dạy của Bác và coi đây là đích phấn đấu về y đức của mỗi người thầy thuốc trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Cấp cứu vẫn được gọi là khoa “đầu sóng ngọn

gió” của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, mỗi ngày chúng tôi đón tiếp, cấp cứu 120 - 130 bệnh nhân, ca điểm lên đến 200 người. Bệnh nhân vào cấp cứu bất cứ giờ nào và hầu hết đều trong tình trạng nguy kịch. Áp lực, căng thẳng, vất vả luôn thường trực nhưng các bác sĩ, điều dưỡng đều tận tâm chăm sóc, cứu chữa và đã cứu sống được rất nhiều bệnh nhân nặng.

Bác sĩ Phạm Trọng Thứ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ



Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Luơng y phải như từ mẫu”, các bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ không ngừng đổi mới tác phong phục vụ, thái độ giao tiếp với người bệnh hòa nhã, tận tình, chu đáo theo đúng phương châm “người bệnh đến đón tiếp niềm nở, người bệnh ở chăm sóc tận tình, người bệnh về dặn dò chu đáo”. Nhờ thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị bệnh, tạo được sự yên tâm, tin tưởng cho người bệnh khi vào điều trị tại bệnh viện.

Bác sĩ Phạm Thị Thu Hà, Trưởng khoa Xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh



Cán bộ, bác sĩ trong khoa luôn nỗ lực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khoa tập trung toàn lực cho hoạt động phòng, chống dịch với tinh thần tích cực, khẩn trương nhất. Khi dịch bệnh được kiểm soát, khoa tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn trong khám chữa bệnh, khám sức khỏe cho người lao động, hoạt động kiểm nghiệm mẫu nước, mẫu thực phẩm... đáp ứng cho công tác y tế dự phòng của tỉnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

MANH CƯỜNG

NHÓM PHÒNG VIÊN

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Ông Tạ Xuân Tùng, Phó Chủ tịch Hội Luật gia huyện Hưng Hà



Về vấn đề thu hồi đất để giao cho cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo, Luật Đất đai (sửa đổi) cần cụ thể hơn. Khi giao đất thì cơ sở tín ngưỡng phải phân định rõ phần đất nào dành cho cơ sở tín ngưỡng, phần đất nào dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh trong cơ sở tín ngưỡng. Vì theo quy định cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo không phải nộp thuế đất, động kinh doanh sẽ phải nộp thuế đất. Khi phân định rõ thì phần đất kinh doanh nhà nước sẽ thu được thuế, qua đó tránh thất thu ngân sách.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Chi bộ tổ 7, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình



Luật Đất đai (sửa đổi) có nội dung mới quy định mức thuế cao hơn đối với người sở hữu nhiều nhà, đất. Điều này cho thấy quyết tâm của Chính phủ trong việc hạn chế tình trạng đất cơ bất động sản. Tôi thấy điều đó rất hợp lòng dân. Hiện nay, thị trường bất động sản đang mất cân bằng cung cầu và lệch pha về phân khúc lại quá lớn. Hiện tượng các khu đô thị bỏ hoang chủ yếu là do đầu cơ đất đai, mua đi bán lại nhiều lần chứ không xuất phát từ nhu cầu thật. Điều này khiến giá bất động sản bị đẩy lên cao. Việc đánh thuế đối với người có nhiều nhà, người có đất, nhà ở không đưa vào sử dụng sẽ tạo áp lực buộc người sở hữu phải tính toán là có đủ sức để giữ hay không. Nếu không đủ nguồn lực, thì phải đưa vào sử dụng, cho thuê và cuối cùng là chuyển nhượng. Qua đó giúp người nghèo đô thị có cơ hội sở hữu nhà.

Ông Nguyễn Ngọc Cải, tổ trưởng tổ 1, phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình



Điểm e, khoản 2, Điều 10 của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định khá đầy đủ về các loại đất: “Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất công trình giao thông (gồm cảng hàng không, sân bay, cảng đường thủy nội địa, cảng hàng hải, đường sắt, đường bộ và công trình giao thông khác); công trình thủy lợi; đất công trình phòng, chống thiên tai; đất có di tích lịch sử - văn hóa, di sản thiên nhiên, danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt công đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng; đất công trình năng lượng; đất công trình nuôi trồng thủy sản; đất công trình bảo vệ môi trường; đất bãi thải, xử lý chất thải và đất công trình công cộng khác” song chưa đề cập đến đất công trình cấp nước sạch, thoát nước mưa và nước thải (gồm công trình đầu mối, công trình phụ trợ và mạng lưới). Vì thế, nên nghiên cứu, bổ sung các loại đất nói trên; đồng thời rà soát bổ sung trong nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các loại đất của các công trình này.

NAM CƯỜNG

Phấn đấu vụ nuôi thủy sản xuân hè giành thắng lợi

Vụ nuôi trồng thủy sản (NTTS) xuân hè năm nay, xã Nam Cường (Tiền Hải) phấn đấu đạt 122ha. Hiện các hộ NTTS trên địa bàn xã đang cải tạo ao đầm và chuẩn bị các điều kiện, phấn đấu giành thắng lợi vụ NTTS xuân hè.

Hiện nay, trên 70% hộ NTTS xã Nam Cường đã hoàn thành cải tạo ao đầm. Xu thế mở rộng diện tích thủy sản ứng dụng công nghệ cao, nhất là trong nuôi tôm thẻ đang được khuyến khích mở rộng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng thủy sản. Xuống vùng NTTS chúng tôi chứng kiến không khí lao động khẩn trương của bà con nông dân đang gia cố lại các bờ vùng, cống ao, rắc vôi bột khử trùng...

4.000m² nuôi tôm thẻ công nghệ cao, tôi chia làm 4 ao, trong đó xây dựng các

ao xử lý nước, ao ương, ao

tôm công nghệ cao mật độ thả rất cao đòi hỏi người nuôi tuân thủ nghiêm ngặt



Các hộ dân xã Nam Cường tập trung máy móc cải tạo ao đầm nuôi trồng thủy sản.

Khác với các hộ nuôi tôm bán thâm canh một năm chỉ nuôi 2 vụ, các hộ nuôi tôm theo mô hình công nghệ cao sản xuất quanh năm nhưng sau mỗi lứa thu hoạch các hộ cũng đặc biệt chú trọng đến công tác cải tạo ao nuôi. Anh Nguyễn Văn Chúc, thôn Chí Cường cho biết: Với diện tích

quy trình, bảo đảm được “3 sạch”, đó là tôm giống sạch bệnh, nước sạch, đáy ao sạch. Sau mỗi vụ nuôi, lượng thức ăn dư thừa, chất thải và mầm bệnh lắng đọng tích tụ dưới đáy và bờ ao sẽ làm ô nhiễm môi trường ao nuôi. Vì vậy, cứ bán xong tôm cuối vụ là tôi tiến hành cải tạo ao nuôi bằng cách tháo cạn nước, phơi khô, sau đó vệ sinh, thu dọn chất thải để mang đi xử lý, bảo đảm các điều kiện để xuống giống vụ xuân hè năm nay.

2,5ha nuôi ngao giống của gia đình ông Trần Văn Thiệu, thôn Đức Cường hiện cũng đã cơ bản hoàn thành cải tạo, vệ sinh môi trường ao để chuẩn bị xuống giống vụ xuân hè năm nay. Ông Thiệu chia sẻ: Tôi đã tiến hành sửa chữa, đắp bờ đầm bằng xi măng, lắp đặt các thiết bị tiêu thoát nước cần thiết cho việc nuôi thả. Để thành công trong nuôi ngao trước hết phải xử lý môi trường ao nuôi theo đúng quy trình, gia cố bờ ao tránh rò rỉ nước, bảo đảm yếu tố pH trong môi trường ao nuôi. Vụ NTTS năm nay mọi khâu đã chuẩn bị chu đáo, sẽ là một năm đầy hứa hẹn của những người nuôi thủy sản chúng tôi.

Năm nay, công tác cải tạo ao đầm được các hộ NTTS xã Nam Cường đặc biệt quan tâm. Với diện tích nuôi thâm canh, công nghệ



Các cống đầu khâu tại vùng nuôi trồng thủy sản xã Nam Cường được gia cố bảo đảm lấy nước phục vụ nuôi trồng thủy sản.

cao, hầu hết nông dân đều sử dụng bạt nhựa lót đáy ao, phơi khô, xử lý vôi bột, đắp bờ vững. Cùng với các trung phát triển nuôi đa con, đa thời vụ, ngay sau khi thu hoạch lứa thủy sản cuối năm, các hộ nuôi đã khẩn trương cải tạo ao đầm để chuẩn bị cho vụ nuôi mới. Ông Đỗ Đức Thiện, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Nam Cường cho biết: Diện tích NTTS của địa phương đạt 122ha, trong đó 45ha nuôi tôm, 45ha nuôi ngao, còn lại nuôi cá các loại.

Giá trị NTTS hàng năm đạt gần 60 tỷ đồng. Nam Cường là địa phương ven biển, giáp sông Lân, chịu tác động của nhiều cửa cống lớn nên địa phương đặc biệt chú trọng chất lượng nguồn nước phục vụ NTTS. Ngoài tuyên truyền, khuyến cáo người nuôi phát huy tính cộng đồng vùng nuôi, HTX thường xuyên nạo vét mương máng, đầu tư sửa chữa hệ thống cống xuống cấp. Trong đó, thời gian qua HTX đã tổ chức cải tạo 1.000 mương trục

và các cống đầu khâu; khuyến cáo các hộ dân cải tạo ao đầm theo kế hoạch bảo đảm thời vụ thả giống thủy sản; đầu tư kinh phí chuyển đổi từ nuôi trồng nhỏ lẻ sang mô hình công nghệ cao. Ngoài ra, chúng tôi khuyến cáo các hộ sau khi cải tạo ao đầm cần mua giống thủy sản tại cơ sở uy tín đã qua kiểm dịch, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đây là những yếu tố quan trọng bảo đảm NTTS đạt hiệu quả cao.

MANH THẮNG